

Ang pinagtagpi bag epekto kongkreto 15oz kandila jar sa dekorasyon ng bulaklak bulaklak Dilaw

Product Details

Item No.	SGYC18122701
Materyal	kongkreto
Proseso	gawa ng kamay
Oras ng mga sample	1. 5 araw kung mayroon nang hugis at sukat ng baso 2. 15 araw kung kailangan ng bagong hugis o sukat ng baso
Pag-iimpake	Normal na pag-iimpake, 4 na mga PC sa panloob na kahon, 48 mga pcs bawat karton
Kapasidad ng Produkto	500,000 ~ 1,000,000 pcs bawat buwan
Oras ng paghatid	Sa loob ng 35 araw pagkatapos makumpirma ang sample at order
Kasunduan sa pagbabayad	30% na deposito ng T / T nang maaga at ang balanse laban sa kopya ng B / L
Kargamento	Sa pamamagitan ng dagat, sa pamamagitan ng hangin, sa pamamagitan ng Express at ang iyong ahente sa pagpapadala ay katanggap-tanggap
Mga Tampok ng Produkto	2. Angkop para magamit sa hotel, bahay, atbp. 3. Ito ay eco-friendly 4. Matugunan ang pagsubok sa ASMT
Para sa iyong mga pagpipilian	1. Iba't ibang mga disenyo at sukat para sa pagpipilian 2. Anumang kulay na pininturahan, hamog na nagyelo, electroplate, pattern ng pagproseso ng laser carver 3. Espesyal na pakete tulad ng pag-urong ng balot, kahon ng regalong kulay, puting kahon ng regalo atbp. 4. Mayroon kaming mga eksklusibong manggagawa para sa kontrol sa kalidad 5. Mayroon kaming propesyonal na pagawaan at warehouse upang matiyak ang oras ng paghahatid









Office & Sample Room



Factory Show









Makipag-ugnayan sa amin

Kung interesado ka sa mga produktong ito, mangyaring kumunsulta kaagad.

O magpadala ng higit pang mga detalye sa aking email address at babalik ako sa iyo sa lalong madaling panahon.

e-mail: sales10@sunnyglassware.com

[Ang Shenzhen Sunny Glassware Co., Ltd.](http://www.sunnyglassware.com) Mula noong 1992, kami ang nangungunang tagapagtustos ng kandilero sa Tsina.

Salamin / ceramic / kongkreto na garapon ng kandila Ang iba pang mga pagtutugma ng accessories ay pangunahing nai-export sa **Estados Unidos, European Union, Australia** Higit sa 24 na taong karanasan. Mahigpit naming sinusunod ang kalidad, sinisiyasat ng aming koponan ng QC ang mga produkto mula sa mga hilaw na materyales hanggang sa produksyon, at pagkatapos ay unti-unting naka-pack ang mga ito at mahigpit na sinusuri ang mga ito ayon sa mga pamantayan ng AQL. Inaasahan namin ang iyong pagtatanong at kooperasyon.

[Homepage](#)